

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi đứa cháu trai Trần Minh Dương sinh năm 2010 đột ngột ra đi vì đuối nước, bà Hoàng Thị Thoa, tổ 25, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) và gia đình vẫn không khỏi bàng hoàng, đau xót. Nhìn chiếc khăn quàng đỏ, chiếc cặp sách được cất gọn gàng trên bàn học khi kỳ nghỉ hè mới bắt đầu, bà không kìm được nước mắt. "Bố mẹ cháu làm ăn ở xa, để cháu ở nhà với tôi từ bé. Cháu rất ngoan, học giỏi, năm học vừa rồi cháu cũng được nhận giấy khen của trường. Buổi sáng, sau khi tổng kết năm học cháu về khoe giấy khen với bà thì chiều không còn nhìn thấy cháu nữa, giờ tôi mất cháu thật rồi" - bà Thoa nghẹn ngào chia sẻ.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, sau khi tổng kết năm học 2018 - 2019 vào sáng ngày 28/5, buổi chiều cùng ngày, cháu Dương cùng một số bạn học rủ nhau ra tắm sông Trà Lý. Đến tối không thấy cháu về, gia đình, địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Đến sáng ngày 30/5, thi thể cháu mới được tìm thấy ở địa phận giáp đê sông Trà Lý, xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình).

Thêm một vụ đuối nước thương tâm cũng vừa xảy ra tại xã Thụy Vân (Thái Thụy). Trẻ bị đuối nước là cháu Bùi Duy Hải, sinh năm 2007. Chiều ngày 1/6, cháu Hải cùng một bạn khác rủ nhau ra sông Sinh, đoạn qua thôn Văn Trang để tắm thì xảy ra tai nạn đuối nước. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công an huyện và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, đến 20 giờ ngày 2/6 thì thi thể cháu mới được tìm thấy. Được biết,

Cảnh báo nguy cơ trẻ em đuối nước trong dịp hè

Mới đầu hè, khi học sinh vừa nghỉ học, tại một số địa phương trong tỉnh đã xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của các em nhỏ. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm, dành thời gian cho con em mình để tránh tai nạn đuối nước đáng tiếc xảy ra.



Dạy bơi giúp các em có kỹ năng để phòng, tránh đuối nước.

cháu Hải cùng bố mẹ sinh sống ở Quảng Ninh; nghỉ hè, cháu được bố mẹ cho về chơi tại nhà ông nội thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Thời gian qua, tại các địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra một số vụ đuối nước

thương tâm. Điển hình là vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An làm 5 học sinh tử vong vào trưa ngày 30/5 sau khi đi dã ngoại. Ngày 23/5, tỉnh Quảng Bình có 5 học sinh tử vong vì đuối nước cũng do ra sông tắm... Tại Thái

Bình, theo thống kê của các huyện, thành phố, trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 11 trẻ em tử vong do đuối nước.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trẻ em tử vong do đuối nước phần lớn dưới 14 tuổi. Nguyên nhân là do trẻ

thiếu sự quan tâm, chăm lo của người lớn trong khi môi trường sống lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như: nhà gần sông, khu vực trẻ vui chơi thiếu rào chắn an toàn, trẻ không ý thức được sự nguy hiểm khi tiếp xúc với môi trường nước, không biết bơi hoặc biết bơi nhưng thiếu kỹ năng xử lý khi gặp sự cố dưới nước. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống đuối nước, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành một số công văn chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em; chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ, nhất là vào dịp hè khi các cháu vừa kết thúc năm học.

Tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và diễu hành trẻ em cấp tỉnh năm 2019 tổ chức sáng ngày 22/5, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh: Thái Bình là tỉnh có nhiều ao, hồ, sông ngòi, vì vậy các ngành, đoàn thể, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành với địa phương và gia đình trong công tác quản lý trẻ em, bảo đảm an toàn cho trẻ em ở khu vực nguy hiểm, khi tắm phải có người lớn canh chừng để không xảy ra đuối nước thương tâm.

NGUYỄN CƯỜNG

Ra mắt Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã An Lễ

Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ và xã An Lễ vừa tổ chức hội nghị ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh, CLB Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã An Lễ được UBND xã quyết định thành lập trên cơ sở tập hợp hội viên Hội Người cao tuổi xã. Ban đầu, CLB có gần 100 hội viên. Việc thành lập và ra mắt CLB là một trong những hoạt động của công tác dân số, y tế, góp phần giải quyết những thách thức về già hóa dân số giai đoạn hiện nay. Qua đó nhằm nhân rộng các hình thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò của người cao tuổi tại cộng đồng.

Tại buổi ra mắt, các hội viên đã giao lưu văn nghệ, biểu diễn thể dục dưỡng sinh và nghe truyền thông các nội dung về công tác dân số; thực trạng, thách thức do già hóa dân số; hướng dẫn kỹ năng chăm sóc sức khỏe; cách phòng, chống một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, đặc biệt là những bệnh không lây nhiễm, bệnh thường mắc trong thời điểm giao mùa...

104.106 đối tượng được uống Vitamin A đợt 1

Thực hiện ngày vi chất dinh dưỡng năm 2019, ngành Y tế đã tuyên truyền, vận động, tổ chức cho trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi và các bà mẹ mới sinh con trong vòng 1 tháng đến trạm y tế xã nơi sinh sống để được uống bổ sung Vitamin A.

Kết quả tổng hợp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong đợt 1 toàn tỉnh đã tổ chức cho 104.106 trường hợp được uống bổ sung Vitamin A. Trong đó có 11.753 bà mẹ mới sinh trong vòng 1 tháng, 92.353 trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi và được uống Vitamin A vừa được khám và cân, đo các chỉ số sức khỏe.

Vitamin A là vi chất quan trọng chống khô mắt, tăng sức đề kháng. Uống bổ sung Vitamin A nhân ngày vi chất dinh dưỡng là hoạt động thiết thực giúp trẻ và bà mẹ được cung cấp đủ chất, góp phần phòng, chống bệnh tật và phát triển toàn diện.

HA DUNG

Thành lập thêm 14 điểm tư vấn, điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng

Theo báo cáo của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 14 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng. Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 26 điểm tư vấn, điều trị nghiện ma túy. Việc thành lập các điểm tư vấn, điều trị nghiện ma túy giúp người nghiện ma túy và thân nhân của họ tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, việc làm, góp phần giảm tác hại cho bản thân người nghiện, cho gia đình và xã hội.

Theo kế hoạch, đến năm 2020 toàn tỉnh thành lập 30 điểm tư vấn, điều trị nghiện ma túy để hỗ trợ người nghiện.

ANH THỨ

Triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy (từ ngày 1 - 30/6/2019), sau 5 ngày ra quân lực lượng công an trong tỉnh đã bắt 20 vụ, trên 30 đối tượng liên quan đến ma túy.

Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã bắt 5 vụ, 16 đối tượng liên quan đến ma túy. Điển hình: ngày 2/6/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt xóa thành công đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh từ Nghệ An về Nam Định và Thái Bình tiêu thụ; bắt Bùi Trung Thành, sinh năm 1978, trú tại tổ 5, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) đang tàng trữ trái phép 37 gam ma túy đá. Điều tra trả mở rộng vụ án bắt thêm Nguyễn Quyết Thắng, sinh năm 1973, trú tại tổ 24, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình); Đỗ Hoàng Quân, sinh năm 1985 cùng vợ là Nguyễn Thị Linh, sinh năm 1992 đều trú tại khu 5, phường Quán Bàu, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và Trần Thị Lan, sinh năm 1990, trú tại tổ 17, phường Trường Thi, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định). Trước đó, ngày 1/6/2019, tại khu vực thôn Tống Khê, xã Đông Hoàng (huyện Đông Hưng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh bắt Trần Hoàng Việt, sinh năm 1985, trú tại tổ 9, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) đang tàng trữ trái phép 11,58 gam heroin, khám xét nơi ở của đối tượng thu thêm 1,96 gam heroin.

NGUYỄN TÙNG

TÂN PHONG

Làm theo gương Bác

Thời gian qua, Đảng bộ xã Tân Phong (Vũ Thu) đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm thiết thực, tạo sức lan tỏa lớn, nhiều việc làm có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Gia đình ông Đông Văn Ca, thôn Ô Mễ 3, thương binh hạng 4/4 là một trong những hộ khó khăn nhất của địa phương. Trước đây, ông Ca cùng vợ và hai con thường xuyên đau ốm phải sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp rộng chưa đến 30m². Năm 2018, từ số tiền địa phương hỗ trợ cùng với số tiền vay mượn thêm, gia đình ông đã xây được căn nhà mới kiên cố trên nền căn nhà cũ. Ông Ca trầm ngâm kể lại: Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng là niềm mơ ước của gia đình tôi từ lâu. Nhờ có 40 triệu đồng xã hỗ trợ nên gia đình mới mạnh dạn vay mượn thêm để xây nhà. Gia đình rất cảm ơn cán bộ và nhân dân trong xã đã quan tâm, chia sẻ khó khăn với gia đình.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Ngạn, Bí thư Đảng ủy xã: Hồ

trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một trong nhiều việc làm thiết thực mà cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai thực hiện trong việc học và làm theo gương Bác thời gian qua. Hàng năm, Đảng ủy đều xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó xác định cụ thể từng nội dung, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Xã tổ chức triển khai rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia hưởng ứng. Năm 2017, địa phương triển khai việc học và làm theo gương Bác gắn với công tác "Đền ơn đáp nghĩa" và đã huy động được gần 340 triệu đồng để thăm, tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách; tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; tu sửa, nâng cấp nghĩa trang và nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ông Đông Văn Hùng, thôn Ô Mễ 1 cho biết: Năm 2017, sau khi địa phương phát động phong



Địa phương luôn thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại theo quy định.

trào học và làm theo gương Bác gắn với công tác "Đền ơn đáp nghĩa", tôi đã về vận động con cháu trong gia đình và vận động con em xa quê thành đạt ủng hộ địa phương tu sửa, nâng cấp nghĩa trang và xây nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Từ sự đóng góp của mọi người, nơi thờ cúng các liệt sĩ của xã khang trang, đẹp đẽ như ngày hôm nay. Cũng trong dịp này, địa phương đã tiếp nhận 100 tấn xi măng, con em trong xã kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, tu sửa, nâng cấp nghĩa trang và nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ông Đông Văn Hùng, thôn Ô Mễ 1 cho biết: Năm 2017, sau khi địa phương phát động phong

trợ 2 người chạy thận 800.000 đồng; Chi hội Phụ nữ thôn Thụy Bình tặng quà 5 chị mắc bệnh hiểm nghèo. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các chi hội hỗ trợ chi Vũ Thị Thoa 6,3 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng ủy đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm đảng viên, tổ chức đảng và lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm để sớm giải quyết khắc phục như: Nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê và phê bình trong sinh hoạt đảng; tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc, nổi cộm kéo dài như việc cấp và đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc tách hộ, tách thửa; duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, địa phương có nhiều đã cách làm sáng tạo trong vận động nhân dân hiến đất, phá dỡ và xây mới tường bao, cổng đầu, đóng góp kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng; tổ chức trồng hoa bên đường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; phát động nhân dân thực hiện thông lệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng... nhằm hướng đến đích xây nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.

ĐÀO QUÝEN

Việc không kỳ thị, phân biệt đối xử với người khuyết tật (NKT), tạo điều kiện cho họ tham gia lao động, hòa nhập cộng đồng không chỉ có ý nghĩa đối với NKT mà còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Cuộc sống NKT được nâng lên, xã hội ngày càng tôn trọng NKT.

Ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh cho biết: Thái Bình là một trong những tỉnh có số lượng NKT đứng so với cả nước với trên 10 vạn người. Nếu như trước đây việc kỳ thị NKT còn khá phổ biến thì những năm trở lại đây xã hội dần dần có cái nhìn tích cực hơn đối với NKT. Đời sống của NKT vì thế mà cũng tăng lên rất nhiều. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 52.124 NKT được hưởng trợ cấp xã hội. Có thể khẳng định, công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quyền lợi của NKT của tỉnh ở thời điểm này đạt tốt nhất từ trước đến nay.

Pháp lệnh về người khuyết tật do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 1998 quy định: Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho NKT

Xóa bỏ rào cản, nâng cao cuộc sống cho người khuyết tật

Thực hiện bình đẳng các quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và phát huy khả năng của mình để ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng, tham gia các hoạt động xã hội. Kế hoạch trợ giúp NKT tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013 - 2020 cũng chỉ rõ: Việc nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cộng đồng dân cư về bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp NKT tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ NKT; tạo môi trường thân thiện để NKT có khả năng tiếp cận hệ thống chính sách và các dịch vụ là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và là trách nhiệm của toàn xã hội. Hiểu rõ được điều đó cho nên hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở đã "trông cửa" hơn với

NKT. Công ty TNHH MTV Xử số kiến thiết Thái Bình là một trong những đơn vị tiêu biểu tạo việc làm cho NKT. Ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, Công ty đã tạo điều kiện cho NKT đi bán vé số. Bên cạnh đó, Công ty còn tạo việc làm cho một số lao động thuộc cơ sở in của NKT tại thị trấn Vũ Thư. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết: Xác định việc giúp đỡ NKT với công tâm, giúp đỡ của chính gia đình, đồng họ những NKT.

Nhờ đó, sự kỳ thị đối với NKT giảm nhiều, quyền làm chủ của NKT được phát huy mạnh mẽ trong xã hội.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh là đơn vị luôn đồng hành cùng NKT trong suốt 25 năm qua. Hội đã tăng cường

việc làm mà rất nhiều NKT bằng nghị lực sống mạnh mẽ đã tự lực vươn lên, trở thành ông chủ, bà chủ, sở hữu số vốn hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều NKT và người bình thường khác.

Cùng với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ, hỗ trợ NKT còn phải kể đến sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước. Đặc biệt là sự đồng cảm, giúp đỡ của chính gia đình, đồng họ những NKT.

Nhờ đó, sự kỳ thị đối với NKT giảm nhiều, quyền làm chủ của NKT được phát huy mạnh mẽ trong xã hội.

viện làm mà rất nhiều NKT bằng nghị lực sống mạnh mẽ đã tự lực vươn lên, trở thành ông chủ, bà chủ, sở hữu số vốn hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều NKT và người bình thường khác. Cùng với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ, hỗ trợ NKT còn phải kể đến sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước. Đặc biệt là sự đồng cảm, giúp đỡ của chính gia đình, đồng họ những NKT. Nhờ đó, sự kỳ thị đối với NKT giảm nhiều, quyền làm chủ của NKT được phát huy mạnh mẽ trong xã hội.



Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh là đơn vị luôn đồng hành cùng người khuyết tật trong suốt thời gian qua.

thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội...

Ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh cho biết thêm: Thời gian tới, Hội tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực vận động hội viên, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và

ngoài tỉnh tạo nguồn lực hỗ trợ cho NKT, trong đó chú trọng việc tạo sinh kế cho NKT với phương châm "cho cần cù hơn cho giàu". Tiếp tục tuyên truyền, vận động cộng đồng xã hội phát huy truyền thống "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, giúp NKT xóa bỏ mặc cảm, có đủ tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống.

THU HOAI